



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2554

พาณิชย์ผุดวอร์รูมจำหน่ายข้าว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันตั้งทีมงาน หรือวอร์รูม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการรับจำ นำข้าวที่กำหนดจะดำเนินการ 7 ต.ค.นี้ ว่าต้องดำเนินการในส่วนใดบ้าง

รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนชวาณากระทรวงการคลัง ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรื่องการดูแลการจ่ายเงิน กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการแจ้งพื้นที่ปลูกข้าว

"เชื่อว่าการทำงานของวอร์รูมจะทำให้อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการรับจำนำแล้วจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อให้เป้าหมายการรับจำนำเป็นไปตามที่ตั้งไว้ คือให้ชาวนามีทางเลือกในการขายผลผลิตไม่ถูกกดราคา ซึ่งจะทำให้ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้นตาม" นายยรรยงกล่าว

ทั้งนี้ หากวันพุธที่ 7 ก.ย. ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบรายชื่อคณะกรรมการ นโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) แล้ว คาดว่า นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุม กชช.ทันทีภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทันกับกำหนดการเปิดรับจำ นำ ซึ่งวาระการประชุมหลักคือการวางกรอบกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ และวิธีการดำเนินโครงการรับจำนำ

ส่วนราคาปรับจำนำข้าว แม้จะยังไม่สรุปชัดเจน แต่จะอยู่บนหลักการ คือข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1.5 หมื่นบาท ความชื้น 15% ข้าวหอมมะลิ จากพื้นที่ปลูก 23 จังหวัด ตันละ 2 หมื่นบาท ส่วนข้าวหอมมะลิจังหวัดให้ราคาลดหล่นกันไป แต่ให้ใกล้เคียงราคาข้าวหอมมะลิมากที่สุด เช่นเดียวกับข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี ที่จะมีสัดส่วนราคาที่เหมาะสม

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

'อัมมาร'ตั้งฉายารัฐบาลยิ่งลักษณ์'ดีแต่ไม่'

วันที่ 4 กันยายน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดแถลงข่าว "กลับไปสู่การจำหน่ายข้าวเปลือก" โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และดร.อัมมาร สยามวาลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซอยรามคำแหง 39 โดยตั้งคำถามถึงรัฐบาลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้ความเห็นว่า รัฐบาลเพื่อไทย โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายพรั่งพรูออกมา โดยไม่คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว หนึ่งในนั้นคือ มาตรการรับจำนำข้าว ซึ่งในอนาคตจะสร้างภาระการคลังให้กับประเทศ

"นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ต่างจากนโยบายในยุคทักษิณ ที่ทักษิณพูดแล้วทำ เวลานี้ผมเห็นนักการเมืองกำลังหันซ้ายหันขวาในการแก้ปัญหานโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน และไม่ไปวันๆ ผมอยากตั้งฉายารัฐบาลนี้ดีแต่ไม่"

เขายกตัวอย่างกรณีรับจำนำข้าว โดยระบุว่า เขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่ออกแบบนโยบายนี้ขึ้นมา เพราะจะสร้างปัญหาการการคลังในอนาคต แต่รัฐบาลก็เดินหน้านโยบายนี้ เพราะได้สัญญากับประชาชนว่าจะรับจำนำข้าวในราคา 1.5 หมื่นบาท

"มันยากที่จะเยียวยาหรือเกินวิสัยที่ทีดีอาร์ไอจะไปเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาล"

ดร.อัมมาร ให้ความเห็นเห็นว่า ปัญหาหลักๆของนโยบายการรับจำนำข้าวคือการบริหารจัดการสต็อกข้าว แต่เขาก็ไม่เถียงว่านโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะช่วยให้ราคาข้าวสูงขึ้น และช่วยยกระดับรายได้ของชาวนา ซึ่งเชื่อว่าในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าราคาข้าวน่าจะสูงขึ้น แต่ราคาข้าวที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลก็ต้องเข้าไปรับจำนำไปเรื่อยๆ ซึ่งกลายเป็นดินพอกหางหมู

"ผมกลัวว่าหากราคาข้าวสูงขึ้น คนก็จะหันมาปลูกข้าวกันมาก คุณภาพของข้าวก็จะต่ำลง และสต็อกข้าว รัฐบาลก็จะสูงขึ้น ถามว่าจะมีอำนาจหน้าที่ไหนออกมาบอกให้ประชาชนปลูกข้าวน้อยลง ผมว่าเป็นเรื่องฝืนกลางวันที่จะบอกให้ชาวนาจำกัดการปลูกข้าว" นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอกล่าว

ดร.อัมมาร กล่าวว่ แม้รัฐบาลจะพยายามออกมาตรการมาแก้ปัญหาการสวมสิทธิ์โดยโรงสีแทนชาวนา ด้วยการออกบัตรเครดิตนั้น ตนก็ไม่แน่ใจว่า รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหรือแก้ไขปัญหานี้ได้

"กิจกรรมใหญ่ของการจำนำข้าว คือการสต็อกข้าว การจัดการกับการสต็อกข้าว ผมไม่เถียง และเถียงไม่ได้ที่รัฐซื้อข้าวในปริมาณที่สูงจะยกระดับราคาข้าว เชื่อว่า 3-4 ปีข้างหน้า ราคาข้าวจะขึ้น หากต้องการให้สูงขึ้นมากๆ ถึงร้อยละ 50 จากระดับราคาปัจจุบัน ที่ถูกดันให้สูงขึ้นจากการเก็งกำไรของพ่อค้า อย่างไรก็ตามยิ่งซื้อมาก แต่พอได้ข้าวมาอยู่ในสต็อกแล้วคุณต้องการจะอย่างไรกับข้าว นี่คืคำถามที่ผมมี รัฐบาลตั้งใจจะทำอะไร และมีมาตรการอะไร"

ดร.อัมมาร กล่าวอีกว่า หากรัฐบาลต้องการให้ราคาข้าวในต่างประเทศสูงขึ้น ต้องไม่ระบายข้าวออก ซึ่งช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เมื่อนำโครงการประกันมาใช้แรกๆ ก็มีข้าวค้างสต็อกที่เหลือจากโครงการจำนำ จนต้องต่อโครงการนี้ไปอีก 2 ฤดู มีข้าวกองอยู่ 5 ล้านตัน ไม่กล้าระบายออก เพราะทำให้ราคาตก

"ข้าวที่มีการสต็อกเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเหมือน "ดินพอกหางหมู" มีปัญหาเรื่องการจัดการ ซึ่งรัฐบาลคิดว่าแก้ปัญหาได้ ด้วยการจัดระเบียบการส่งออก อันนี้เป็นฝืนกลางวันที่นักการเมืองแทบทุกคน แทบทุกพรรคว่าจะจัดการขายข้าวในราคาสูงขึ้นได้ แต่ก็พบว่า ประสบความล้มเหลวมาโดยตลอด หรือต้องร่วมมือกับต่างประเทศคู่แข่ง ผมคิดว่า คือ การเปิดให้โอกาสให้เวียดนามหลอกเราได้"

ด้านดร.นิพนธ์ กล่าวถึงโครงการจำนำข้าวในอดีต นอกจากการแทรกแซงตลาดข้าวด้วยนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูงแล้ว รัฐบาลทักษิณยังพยายามจัดระเบียบการส่งออก เพื่อให้ไทยสามารถขายข้าวส่งออกได้ในราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือการค้าข้าว 5 ประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ล้มเหลว เพราะในที่สุดแล้ว ไทยถูกเวียดนามหลอกให้ตั้งราคาข้าวสูง ขณะที่เวียดนามแอบตัดราคาและเพิ่มยอดขายข้าว จนทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลง

"หรือการขายข้าวรัฐให้ผู้ส่งออกรายเดียว (เพรซิเดนท้อะกรี) 1.68 ล้านตัน ในปี 2547 ซึ่งในรายงานของวุฒิสภาในปี 2548 บริษัทรับมอบเพียง 0.95 ล้านตัน ส่งออกเพียง 0.59 ล้านตัน และขายข้าว 4-5 ล้านตันให้บริษัทในประเทศเพื่อส่งออก หลังขอแก้สัญญา โดยตัดเงื่อนไข ผู้ซื้อตกลงซื้อข้าวตามโครงการรับจำนำ เพื่อส่งออกไปราชอาณาจักร" ดร.นิพนธ์ กล่าว และว่า นอกจากนั้น ยังมีกรณีลวงเงินในสัญญาค้าประกัน บริษัทรับมอบข้าวใหม่ที่ขายได้ราคาดีกว่าข้าวเก่า อีกทั้งยังไม่สามารถรับมอบข้าวที่ประมูลได้ทั้งหมด สรุปคือ นโยบายขายข้าวให้ผู้ส่งออก รายเดียวจึงล้มเหลว

ส่วนนโยบายกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องขายราคาขั้นต่ำกว่า 45 ปีนั้น ประธาน ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ก็ได้ผลแค่นั้น นามเท่านั้น ดังนั้นแม้ไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ แต่การที่ข้าวไทยราคาสูงขึ้นจากการรับจำนำนั้น ได้ทำให้คู่แข่งได้ประโยชน์ ทั้งจากการส่งออกเพิ่มในราคาสูงขึ้น และตัดราคาต่ำกว่าไทย ทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

ดร.นิพนธ์ กล่าวถึงภาระหนี้สินจากโครงการจำหน่ายในอดีต เกิดค่าใช้จ่ายแฝง และหนี้สินนานหลายปี เพราะมีข้าวค้างสต็อกจำนวนมาก เกิดภาระหนี้สินปลายเปิด (Contingent liability) 1.42 แสนล้านบาท (ณ ก.ค.2554) โดยหนี้ก้อนนี้ถูกชุกไว้เป็นบัญชีจำเลยนอกระบบประมาณแผ่นดิน ที่รทส.

"ข้าวค้างสต็อกในโครงการรับจำหน่ายปี 2547/48-2549/50 มีอยู่ 10.33 ล้านตัน สามารถระบายได้ 5.49 ล้านตัน และมีข้าวค้างสต็อกถึง 4.84 ล้านตัน ซึ่งเวลานี้คงไม่มีข้าวแล้ว เพราะข้าวที่ค้างสต็อกนานๆ ก็เหมือนการนำข้าวไปทิ้งทะเล เพียงแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังเท่านั้นเอง"

นอกจากนี้ ดร.นิพนธ์ ยังกล่าวถึงผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดข้าวไทย ที่จะทำให้ชาวนาหันมาผลิตข้าวอายุสั้นที่มีคุณภาพต่ำเพื่อจะได้นำข้าวสู่โครงการจำหน่ายปีละหลายครั้ง ข้าวพม่า ข้าวเขมรจำนวนมากจะทะลักเข้าสู่โครงการนี้ ขณะเดียวกันโรงสีในโครงการจะได้กำไร โดยไม่ต้องใช้ฝีมือในการค้าขาย และได้เปรียบโรงสีนอกโครงการ พ่อค้าท้องถิ่นหันมาทำธุรกิจโรงสี จนทำให้ตลาดกลางสูญพันธุ์

"โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาสูงจึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจข้าวไทย ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพต่ำขายให้รัฐบาลด้วยต้นทุนสูงขึ้น ไทยเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่ง เกิดกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนเกินจากเงินแทรกแซงของรัฐ ขณะที่รัฐสร้างภาระหนี้แบบปลายเปิดให้คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ชาวนาเพียง 38% ที่เหลือส่วนใหญ่ตกอยู่กับพ่อค้า ผู้ส่งออก โรงสี เจ้าของโกดัง เกิดกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ก่อนนี้ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลย"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งออก-โรงสีพุงกาง จ่อฟันกำไรจำหน่ายข้าว

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เปิดเผยกับว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา หลังผลประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำหน่ายข้าว มีข้อสรุปว่าจะเริ่มรับจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554- กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นเวลาการเปิดรับจำหน่ายเร็วกว่าที่คาดหมายว่าจะเริ่มเปิดรับจำหน่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ส่งผลให้ราคาข้าวสารที่ผู้ส่งออกสั่งซื้อจากโรงสีปรับตัวสูงขึ้นทันทีที่กระสอบละ 50 บาท (ขนาดบรรจุ 100 กก.) โดยผู้ส่งออกรายใหญ่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดราคาซื้อที่กระสอบละ 1,650 บาท จากเดิมซื้อขายกันที่กระสอบละ 1,600 บาท (ข้าวขาว5%) โดยเฉพาะข้าวหนึ่งขึ้นราคาถึงกระสอบละ 100 บาทจากกระสอบละ 1,750 บาทเป็น 1,850 บาท เช่นเดียวกับโรงสีได้มีการปรับราคาซื้อข้าวจากชาวนาสูงขึ้น

"การเคลื่อนไหวซื้อข้าวราคาสูง ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงของกลุ่มโรงสีและผู้ส่งออกที่มีทุนหนา สายป่านยาว อาทิ ซี.พี.อินเตอร์เทรด, เอเชียโกลเด้นไรซ์, นครหลวงค้าข้าว, ไทยฟ้า (2511) ส่วนรายกลาง รายเล็ก ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าที่ควร โดยยังซื้อมาขายไปตามออร์เดอร์ที่มีอยู่เท่านั้น รายใหญ่มีความกล้าเสี่ยงกว่าเพราะมีเงินทุนที่เพียงพอ โดยการเคลื่อนไหวของรายใหญ่นอกจากมีความได้เปรียบเพราะสามารถซื้อข้าวราคาถูกเก็บสต็อกไว้ มีความเป็นไปได้สูงในการทำกำไรเพราะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าอีก 1 เดือนข้างหน้า หลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำหน่ายแล้ว ราคาข้าวทั้งในประเทศและส่งออกจะต้องขยับขึ้นอย่างแน่นอน ถึงเวลานั้นข้าวขาว5% ราคาจะตกกระสอบละ 2,200-2,300 บาท ผู้ที่ซื้อไว้ที่ราคาปัจจุบันรวมค่าดอกเบี้ย ค่าเช่าโกดังฝากเก็บยังทำกำไรได้ โดยเฉพาะการร่นเวลาจำหน่ายเร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลาเก็บสต็อกข้าวนานก็สามารถทำกำไรได้แล้ว"

ขณะที่นายโนรี ศรีสมุทรนาค นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย กล่าวว่า ชาวนารู้สึกพอใจที่รัฐบาลประกาศยืนยันไม่จำกัดจำนวนการรับจำหน่ายข้าว ซึ่งจะเป็นผลดีให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ อย่างไรก็ตามนายทุนที่ให้ชาวนาเช่าพอเห็นชาวนามีรายได้ก็เริ่มที่จะคิดค่าเช่านาจากไร่ละ 1,500-1,600 บาท มีแนวโน้มปรับขึ้นราคาเป็นไร่ละ 2,000 บาท ปัจจุบันชาวนาที่ทำนาเช่ามีประมาณ 70-80% ทั้งหมดของประเทศ บางพื้นที่ยังบีบบังคับให้ทำนา 2-3 รอบหากไม่ทำก็ขู่จะให้คนอื่นมาทำแทน

ด้านนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ที่ประกาศรับจำนำไม่จำกัดจำนวน รัฐบาลต้องมีการคัดเลือกโรงสี โดยให้สมาคมโรงสีข้าวไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ออกใบรับรองคุณภาพ จะเป็นการตัดโอกาสโรงสีไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่โครงการจำนำ มิฉะนั้นจะไม่สามารถบริหารจัดการโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากได้ เพราะมีช่องว่างที่โรงสีสามารถเอาเปรียบเกษตรกรได้ อาทิ การโกงความชื้น โกงเปอร์เซ็นต์ข้าวจาก 100% เหลือ 5% หรือ 10% บ้าง ขณะเดียวกันควรมีการตั้งตัวแทนชานาให้มาตรวจสอบคุณภาพข้าวร่วมกับโรงสี เจ้าหน้าที่อศ.และอ.ต.ก. ซึ่งอาจจะเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพราะเป็นตัวแทนชาวนายู่แล้ว เพราะหากร่วมโกงสมัยหน้าก็จะไม่ได้รับเลือกตั้ง

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้จำหน่ายข้าวตราฉัตร กล่าวว่าแนวโน้มในช่วงโครงการรับจำนำข้าว ข้าวถุงจะมีการปรับราคาใหม่ ประมาณ 15-20% เพราะวัตถุดิบราคาสูง ขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์จะให้ทางสมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวถุงไทย และอศ.นำข้าวในสต็อกรัฐบาลมาผลิตข้าวถุงธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ปริมาณรวม คาดว่า 400,000-500,000 ตัน จะไม่กระทบกับผู้ประกอบการข้าวถุงโดยรวม สัดส่วนแค่ 1% ของปริมาณข้าวทั้งหมด

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวราคาสูงของรัฐบาลทำให้ผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศมีความกังวล โดย 3 สมาคมผู้นำเข้าข้าวไทยในฮ่องกงได้ทำหนังสือขอให้รัฐบาลทบทวนการรับจำนำ เพราะเป็นห่วงว่าราคาข้าวไทยสูงจะสูญเสียตลาด เช่นเดียวกับนายวิชัย ศรีประเสริฐ ประธานบริษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่ กล่าวว่าผู้บริโภครู้จักข้าวในแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดนำเข้าข้าวหนึ่ง มีความวิตกต่อราคาข้าวไทยที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

แนะ"โค้ง"สอบสัญญาข้าวย้อนหลัง "เอ็มทีฯ"ติดบ่วงซื้อล้านตันส่งออกจริงไม่ถึง 2,000

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวที่ผิดหวังจากการเปิดประมูลดังกล่าว ได้เรียกร้องให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายข้าวในสต็อกรัฐบาลย้อนหลัง ในสมัยของนางพรทิวา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบายข้าวไปแล้ว 3-4 ล้านตัน จากเดิมที่มีสต็อกอยู่ในระดับ 5-6 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2553

ทั้งนี้ รัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้ทยอยระบายสต็อกข้าวเรื่อยมาจนถึงล่าสุดท้ายที่เปิดระบายในเดือนสิงหาคม 2553 และมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก เนื่องจากการเปิดประมูลเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้มีบริษัทผู้ส่งออกข้าวเพียง 4 รายเท่านั้นที่สามารถซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลได้ ประกอบด้วย บริษัทเอเชีย โกลเด้นที่ไรซ์ บริษัทนครหลวงค้าข้าว บริษัทข้าวไชยพร และบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด

แหล่งข่าวกล่าวว่า 3 บริษัทแรกถือเป็นท็อปไฟฟ์ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศ และมีความสามารถที่จะเข้าถึงข้าวในสต็อกรัฐบาลมาทุกสมัย ส่วนบริษัทเอ็มทีฯนั้นน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กและไม่เป็นที่รู้จักในวงการ แต่คว้าสัญญาซื้อขายข้าวไปได้ถึง 1.9 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่ 3 บริษัทข้างต้นได้รับ แม้ว่าถึงที่สุดแล้ว เอ็มทีฯจะไม่สามารถหาเงิน 690 ล้านบาท มาวางค้ำประกันสัญญาซื้อขายข้าวทั้ง 1.9 ล้านตันได้ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อมีข้อสงสัยว่า ทำไมรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายข้าว ที่มีนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในขณะนั้น ได้อนุมัติให้เอ็มทีฯซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลได้อีกเป็นครั้งที่ 2 ในปริมาณ 450,000 ตัน มูลค่า 5,000 ล้านบาท ทั้งๆ ที่การทำสัญญาข้าวล็อตแรก 1.9 ล้านตันก็แสดงให้เห็นแล้วว่า บริษัทไม่มีความสามารถในการหาเงินมาวางค้ำประกันได้

นอกจากนี้ ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายข้าวให้เอ็มทีซีทั้ง 2 ลอต เป็นราคาที่เท่ากันทั้ง 2 ครั้ง ในราคาตันละ 12,000 บาท ทั้งๆ ที่ราคาข้าวในตลาดขณะนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในระดับตันละ 13,000-14,000 บาท นั้นหมายความว่า นอกจากจะให้โอกาสกับบริษัทนี้แล้ว ยังให้ขายข้าวในราคาที่รัฐขาดทุนด้วย

"การขายข้าวลอตที่ 2 ไม่ได้จบลงแค่นี้ เพราะมีกระแสข่าวว่า มีการนำเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้กับบริษัทนี้วางค้ำประกันค่าข้าว แต่เรื่องก็เงียบไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่"

ล่าสุด ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกข้าวของคณะกรรมการตรวจข้าว-คณะกรรมการสาขาข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า บริษัทเอ็มทีซีมีการส่งออกข้าวในระดับที่ต่ำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการได้รับสัญญาซื้อขายข้าวจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา โดยปี 2553 มีปริมาณส่งออกข้าวไปเพียง 480 ตัน และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 ส่งออก 1,430 ตัน รวมมีปริมาณการ ส่งออกข้าวไม่น่าเกิน 2,000 ตัน

รัฐบาลชุดที่ผ่านมาเปิดระบายข้าวใน สต็อกครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 คาบเกี่ยวต้นปี 2554 มีปริมาณข้าวส่งออกประมาณ 4 ล้านตัน และหากคำนวณการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 600,000-700,000 ตัน จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 เดือน (150 วัน) หรือส่งออกหมดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ตามที่บริษัทผู้ส่งออกข้าวที่ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวในสต็อกรัฐบาลขอขยายระยะเวลารับมือข้าวจาก 90 เป็น 150 วัน

"ตรงนี้เราอยากให้คุณกิตติรัตน์เข้ามาตรวจสอบการส่งออกข้าวของบริษัทที่ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวในสต็อกรัฐบาลในสมัยที่ผ่านมา ว่ามีการทำสัญญา การค้ำประกัน ทอยรับมือข้าวกันอย่างไร และมีการทิ้งสัญญาไม่มารับมือข้าวหรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้ว รัฐบาลจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ หากเกิดกรณีไม่ยอมวางค้ำประกัน หรือไม่มารับมือข้าว มีการหลงโง่หรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปแบบนี้" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนกรณีการเปิดรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ที่กำหนดไว้ว่า จะรับจำหน่ายข้าวขาว 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิ 20,000 บาท ล่าสุดได้มีการเรียกประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการรับจำหน่ายข้าวกับทุกภาคส่วน มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ปรากฏที่ประชุมไม่สามารถกำหนดแนวทางและวิธีการรับจำหน่ายข้าวเปลือกหน้าปี 2554/2555 ได้ เพียงแต่ปรับเลื่อนระยะเวลาเริ่มโครงการจำหน่ายจาก 15 เป็น 7 ตุลาคมนี้แทน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ดีเดย์เริ่มรับจำหน่ายข้าว 7 ตุลาคมนี้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจนโยบายรับจำหน่ายข้าวขาวตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท โดยประกาศเริ่มโครงการรับจำหน่ายผลผลิตข้าวจากชาวนาหมดทุกเม็ดในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เพื่อให้ชาวนาปรังได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดโครงการประกันรายได้พอดี หลังการหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งชาวนา โรงสี ผู้ผลิตข้าวถุง และผู้ส่งออกต่างมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

นายชาญชัย รักษชนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ที่ประชุมสรุปว่า จะดำเนินการเปิดรับจำหน่ายข้าวเปลือกหน้าปี ในฤดูกาลผลิต 2554/ 55 ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเวลาการเปิดรับจำหน่ายเร็วกว่าที่มีการคาดหมายว่าจะเริ่มเปิดรับจำหน่ายในวันที่ 1 พฤศจิกายน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก และเป็นช่วงหมดระยะเวลาประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งในส่วนของ การเตรียมความพร้อมโรงสีทั่วประเทศยืนยันพร้อมเต็มที่ แม้รัฐบาลจะไม่จำกัดจำนวนการรับจำหน่าย โดยจะเป็นการตั้งปวงประทวน และยังคง เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูง รวมทั้งยังกำหนดให้สามารถจำหน่ายข้าวข้ามเขตได้ แต่เป็นการข้ามเขตแบบจังหวัดต่อจังหวัดที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ตั้ง คณะกรรมการ กชช.แล้ว

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง กล่าวว่า การกำหนดราคารับจํานำ ดังกล่าว จะทำให้ราคาข้าวสารบรรจุถุงปรับเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะข้าวสารหอมมะลิ ที่คาดว่า จะมีต้นทุนสูงขึ้น ต่อถุงขนาด 5 กิโลกรัม ร้อยละ 25 หรือมีราคาเพิ่มขึ้น 40 บาทต่อถุง ขณะที่ ข้าวขาวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม จะมี ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 – 50 หรือเพิ่มขึ้น 20 – 30 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าราคาใหม่นี้ จะเริ่มจําหน่ายตั้งแต่เดือน ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการข้าวถุงให้ความช่วยเหลือผู้มี รายได้น้อย โดยร่วมกับ องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. จัดทำข้าวถุงธงฟ้า เพื่อจําหน่ายให้กับผู้บริโภคแต่ละขณะนี้ ยัง ไม่ได้กำหนด ปริมาณ และราคาที่ชัดเจน

เช่นเดียวกับนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด ที่ ยอมรับว่าโครงการรับจํานำข้าวของรัฐบาล จะทำให้ราคาข้าวถุงปรับสูงขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการข้าวถุงจําเป็นที่จะต้อง ปรับราคาตามต้นทุนที่แท้จริง โดยขณะนี้ราคาข้าวในตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นแล้วแม้ยังไม่เริ่มดำเนินการรับจํานำ ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวนาปรังที่จะออกในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านตัน แต่จะต้องดู ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยว่าจะสร้างความเสียหายมากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจากโครงการนี้จะ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยลดความเหลื่อมล้ำลงได้

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการให้ผู้ส่งออกทำ ความเข้าใจและยอมรับนโยบายกับการรับจํานำข้าวทุกเม็ด ในปริมาณที่ไม่จํากัด เพื่อต้องการกระจายรายได้ให้ ทั่วถึงโดยหลังจากที่มีราคาข้าวขาวตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท จะทำให้ราคาข้าวขาว ในประเทศปรับสูงใกล้ 15,000 บาท และราคาส่งออกข้าว 850 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะให้ผู้ส่งออกแข่งขันลำบาก ขึ้น และส่งผลการส่งออกในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มั่นใจว่าจะส่งออกตามเป้าหมาย 10-11 ล้านตัน เนื่องจาก 8 เดือนที่ผ่านมา สามารถส่งออกได้ถึง 8 ล้านตันแล้ว

ทั้งนี้ รัฐบาลแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกในด้านสินเชื่อ การเปิดตลาดใหม่ และการทำกิจกรรม ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกข้าวในปีหน้ายังต้องติดตามดูราคาข้าวภายหลังรับจํานำ รวมถึงประเทศ คู่แข่งอย่างอินเดียที่มีนโยบายไม่ชัดเจนว่าจะมีการระบายข้าวออกมาอีกหรือไม่

“ยอมรับว่าเป็นการยากที่จะมีความมั่นใจในการรักษาตลาดและเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 แต่เป็นนโยบาย รัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศให้มีความสมดุล เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ได้รับ ผลกระทบน้อยที่สุด เพราะไม่อยากทำตัวขวาง ซึ่งผู้ส่งออกก็ต้องทำงานใกล้ชิดรัฐบาลมากที่สุด”นางสาวกอบสุข กล่าว

ที่มา สำนักข่าวไทย

พาณิชย์-โรงสี เชื้อจํานำข้าวตันราคาส่งออกข้าวทะเล 750 ดอลลาร์/ตัน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมรับฟังความเห็น เกี่ยวข้องกับโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี ฤดูแล้ง 54/55 ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานว่า เมื่อรัฐบาลนำโครงการรับจํานำข้าวมาใช้ จะทำให้ราคาข้าวขาวส่งออกเพิ่มขึ้นจากฐาน เดิมอีกกก.ละ 9-10 บาท หรือประมาณ ตันละ 700 เหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับอาหารประเภทแป้ง ชนิดอื่น และการรับจํานำข้าวของไทยไม่ได้ทำให้ราคาอาหารโลกสูงขึ้น และเงินเฟ้อโลกสูงขึ้น

ด้าน น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตลาดข้าวเริ่มรับรู้นโยบายการขึ้นราคา ข้าวของรัฐบาลไทย ทำให้ราคาในตลาดปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีผู้ซื้อบางส่วนเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากประเทศอื่นแทน ทำให้ธุรกิจส่งออกต้องเสียลูกค้า แต่ที่น่าห่วงคือ ผู้ส่งออกรายเล็ก อาจต้องปิดกิจการ เพราะแข่งขันไม่ได้ ซึ่งสมาคมฯ เตรียมนำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ รับทราบ ต่อไป

ส่วน นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนกกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 15,000 บาท จะทำให้ราคาส่งออกขึ้นไปที่ตันละ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาท จะทำให้ราคาส่งออกไปถึงตันละ 1,200-1,300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่เดือน พ.ย. และส่งผลดีให้มูลค่าข้าวไทยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ปริมาณจะไม่สูงเท่าเดิม

ขณะที่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า หากรัฐบาลเลื่อนการเปิดรับจำนำข้าวเร็วขึ้นเป็นวันที่ 7 ต.ค.54 จากเดิมกำหนดวันที่ 15 ต.ค.นี้ จะทำให้ราคาข้าวถุงปรับเร็วขึ้นเช่นกัน โดยน่าจะเริ่มปรับขึ้นราคาได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้ เพราะสต็อกข้าวเก่าเริ่มหมดแล้ว ซึ่งข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง 5 กก. มีเป้าหมายปรับขึ้นเฉลี่ยอีก 25% หรือถุงละ 40-50 บาท จากราคาขายปัจจุบันที่ถุงละ 180-200 บาท ขณะที่ข้าวสารขาวจะปรับขึ้นถุงละ 20-30 บาท จากปัจจุบันขายที่ถุง 120-130 บาท

“เมื่อรัฐเปิดรับจำนำ ต้นทุนข้าวจะปรับขึ้นทันที แต่คงทยอยขึ้น โดยข้าวหอมมะลิต้นทุนจะขึ้นทันที 30% ส่วนข้าวขาวต้นทุนจะกระทบมากกว่าถึง 50% แต่จะพยายามไม่ให้ข้าวสารขาวขึ้นสูงมาก เพราะเป็นที่นิยมบริโภคมาก ขณะเดียวกันจะร่วมมือกับรัฐบาลและองค์การคลังสินค้า (อคส.) ในการช่วยผลิตข้าวถุงธงฟ้าราคาถูกออกจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือก ช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย” นายสมเกียรติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 54/55 ที่มีนายกิตติรัตน์ เป็นประธานนั้น นายกิตติรัตน์ ได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาท โดยเปิดจำนำวันที่ 7 ต.ค.นี้ พร้อมกับสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งทีมปฏิบัติงาน (เวิร์กช็อป) ที่มีตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาไทย เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งกำหนดข้าวชนิดอื่นมาเสนอต่อตนเองอีกครั้ง ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณา

[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

เกษตรปลื้มสื่อจีนชมข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีที่สุดใน

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่ได้สั่งการให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศให้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสินค้าเกษตรไทยที่ส่งเข้าไปขายในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าข้าวหอมมะลิ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีนจนทำให้เกิดการปลอมปนดังที่เป็นข่าวใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา ล่าสุดได้รับรายงานจากฝ่ายการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ญ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าหนังสือพิมพ์ guide to delicacy ได้รายงานถึงการประกวดข้าวหอมมะลิ ภายหลังที่ได้ซื้อข้าวหอมมะลิ 5 ยี่ห้อที่ขึ้นชื่อที่สุดในกวางโจวจากห้างสรรพสินค้า

ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิยี่ห้อช้างทอง เบญจรงค์ โกโก้ มหารงค์หอม และยี่ห้อ อ.ต.ก. แล้วทำการประกวดแบบไม่เปิดเผยยี่ห้อโดยวิธีการสังเกตเมล็ดข้าวด้วยแสงธรรมชาติ สี ความเงางาม และดมกลิ่นรวมถึงการรับประทานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารด้านการตกแต่งอาหารและด้านอาหารของประเทศจีนซึ่งจากการพิสูจน์ พบว่า ข้าวหอมมะลิไทยยี่ห้อ อ.ต.ก. มีคุณภาพดีที่สุดในรองลงมาคือ ข้าวหอมมะลิยี่ห้อ Koko มหารงค์หอม ช้างทอง และเบญจรงค์ตามลำดับ

นายนิวัติ กล่าวต่อไปว่า นาย Xu Xian ZU ประธานบริษัท Xin Yi Trading จำกัด ซึ่งเป็นเอเยนต์จำหน่ายและทำการส่งเสริมข้าวหอมมะลิไทยของ อ.ต.ก. ในประเทศจีน ได้ยืนยันว่าข้าวหอมยี่ห้อดังกล่าวได้ถูกส่งตรงมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับประกันคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่แท้จริงและบริสุทธิ์ได้ โดยราคาข้าวหอมมะลิไทย อ.ต.ก. ในถุงบรรจุขนาดใหญ่ มีราคาประมาณ 14-16 หยวนต่อกิโลกรัม และถุงบรรจุแบบซองข้าวราคาประมาณ 26 หยวนต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ บทวิจารณ์ยังได้ระบุว่าข้าวหอมมะลิไทยแท้จะสามารถรู้สึกถึงรสหวานโดยความหวานและกลิ่นหอมจะยังคงอยู่แม้จะกลั่นข้าวไปแล้วก็ตามซึ่งข้าวหอมมะลิไทยแท้ที่นำเข้ามาจะมีความชื้นต่ำทำให้ระยะเวลาการรักษาคุณภาพยาวนานถึง 2 ปีโดยข้าวหอมมะลิไทยจะมีสีข้าวบริสุทธิ์และใสโดยปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศจีนที่นิยมทานข้าวหอมมะลิไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตกวางตุ้งฝูเจี้ยน และบางพื้นที่ของเจ้อเจียงและ เจียงซูข้าวหอมมะลิไทยที่มีจำหน่ายในประเทศจีน แบ่งเป็น Repack(การที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทยกระสอบใหญ่และนำไปบรรจุใหม่ในถุงขนาด 2.5 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่าย) และ Original pack(การจำหน่ายในถุงดั้งเดิมที่ผลิตในประเทศไทย ขนาด 2.5 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม และวางจำหน่ายในประเทศจีนโดยตรง)ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมและเซี่ยเหมินได้รับมอบอำนาจให้ Repackข้าวหอมมะลิไทยในประเทศจีนได้โดยการแบ่งแยกข้าวหอมมะลิไทยตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยจะต้องมีข้าวหอมมะลิ 105 และ RD 15 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 92จึงจะเรียกว่าข้าวหอมมะลิได้

[ที่มา เนชั่นแซนแดล](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-31 ส.ค. 2554 มีจำนวน 697,642 ตัน มูลค่า 338.057 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ส.ค. 2554 มีจำนวน 5.317 ล้านตัน มูลค่า 2.525 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย) เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ถึง 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากยังไม่มีความต้องการข้าวจากต่างประเทศในลือตใหม่เข้ามาในช่วงนี้ แต่ยังคงมีการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่จำนวนมาก โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 560-565 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 570-580 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ในขณะที่ข้าว 25% ราคาอยู่ที่ 525-530 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจาก 530-540 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

เจ้าหน้าที่ของทางการคาดว่า คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (An empowered group of ministers or eGoM) จะมีการประชุมในวันที่ 6 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องให้มีการอนุญาตส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-basmati rice) ซึ่งอาจจะมีการอนุญาตให้ส่งออกเพิ่มขึ้นจากที่เคยอนุมัติก่อนหน้านี้ 1 ล้านตัน โดยมีการคาดหมายว่ารัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านตัน และข้าวสาลี 2 ล้านตัน

ในขณะที่การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) ใกล้จะเสร็จสิ้นลงแล้ว มีรายงานว่าในขณะนี้รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล (The rice procurement) ในปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. นี้ ได้แล้วจำนวน 35.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2%

[ที่มา Oryza.com](#)

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรจากพายุไต้ฝุ่นนันมาดอลที่พัดกระหน่ำเข้าตอนเหนือเกาะลูซอนสัปดาห์ก่อน โดยมีนาข้าวกว่า 345,994 ไร่ คิดเป็นข้าวเปลือกราว 46,554 ตัน ได้รับความเสียหาย

บริษัท SL Agritech Corp. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม (hybrid rice) จากประเทศฟิลิปปินส์ ระบุว่า บริษัทมีแผนการที่จะเข้าไปลงทุนเพาะปลูกข้าวในประเทศกัมพูชา โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาเพื่อดำเนินโครงการนี้ซึ่งจะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์เอง ส่วนผู้ร่วมทุนทางฝั่งกัมพูชาจะจัดหาแรงงานและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งนอกจากกัมพูชาแล้วบริษัทกำลังมองหาเส้นทางที่จะไปลงทุนในพม่าด้วย

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานว่า ยอดผลผลิตข้าวเบา (Early rice) ของ จีน อาจแตะที่ 32.76 ล้านตันในปี 2554 เพิ่มขึ้น 4.5% จากปีก่อน ยอดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากยอดผลผลิตเฉลี่ยที่สูงขึ้น โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วงต้นฤดูลดลง 0.8% สู่ 36 ล้านไร่ ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 912 ก.ก.ต่อไร่

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

บราซิล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกรมการค้าได้จัดการประมูลขายข้าวเปลือก (Brazilian rough rice) จำนวน 70,400 ตัน ทางกรมการค้าได้ให้เงินอุดหนุนจำนวน 56 เหรียญสหรัฐต่อตันแก่ผู้ค้าข้าวและโรงสีที่ประมูลข้าวเปลือกได้ภายใต้โครงการให้เงินอุดหนุนการส่งออก หรือ PEP (The premio de escoamento de produto program or premium for product outflow) ซึ่งกำหนดให้ข้าวที่ประมูลได้จะต้องถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำมาขายภายในประเทศ รวมทั้งการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ Argentina, Uruguay, Paraguay หรือ Suriname

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดราคาอ้างอิงในการประมูล (a minimum reference) ไว้ที่ 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจากการที่ผู้ประมูลได้จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในครั้งนี้จะทำให้ราคาข้าวที่ผู้ชนะการประมูลลดลงเหลือเพียง 277 เหรียญสหรัฐต่อตัน (The price of rough rice at the farm gate) ซึ่งเมื่อมีการนำข้าวเปลือกไปสีและปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ส่งออกได้ (มีต้นทุนประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน)จะทำให้สามารถเสนอราคาขายในระดับต่ำได้ โดยข้าวทั้งหมดนี้คาดว่าจะมีการส่งออกทั้งในรูปแบบของข้าวสาร ข้างหนึ่งและปลายข้าว

การประมูลในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาได้มีการประมูลขายข้าวเปลือกไปแล้ว 1 รอบ โดยในครั้งแรกทางการได้ให้เงินอุดหนุนจำนวน 97 เหรียญสหรัฐต่อตัน

จากการรวบรวมตัวเลขการประมูลของบราซิลในปี 2011 ซึ่งมีการจัดมาแล้ว 15 ครั้ง คิดเป็นจำนวน 1.4 ล้านตันข้าวเปลือก ประมาณการว่ารัฐบาลได้งบประมาณในการอุดหนุนไปประมาณ 114 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเฉลี่ยตันละ 81 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com